

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
TỈNH CAO BẰNG

Số: 953/TB-CTHADS

Cao Bằng, ngày 12 tháng 7 năm 2023

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Cục trưởng tại Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng năm 2023**

Ngày 29/6/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính 9 tháng năm 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, Kế toán của Cục và Lãnh đạo của 10 Chi cục THADS trực thuộc.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2023 và các ý kiến phát biểu, thảo luận của Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS kết luận:

#### **1. Về những thành tích đã đạt được**

Trong 9 tháng đầu năm 2023, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều khó khăn, đặc biệt là các giao dịch bất động sản trầm lắng dẫn đến việc xử lý tài sản bị chậm lại; nhiều vụ việc phát sinh tranh chấp chung mất nhiều thời gian chờ phán quyết của Tòa án, thời gian thẩm định giá, bán đấu giá nhiều lần làm kéo dài quá trình giải quyết án... tuy nhiên Cục THADS đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, kịp thời các mặt công tác, bám sát các yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023. Nhờ vậy, công tác THADS tiếp tục có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nề nếp và hiệu quả và đạt được một số kết quả đáng khích lệ, cụ thể:

- Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương được quan tâm. Cục đã tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính. Một số Chi cục THADS đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị triển khai công tác THADS trên địa bàn.

Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo về công tác THADS, hành chính. Nhận thức, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được

nâng lên. Cục THADS đã phối hợp với Ủy ban nhân dân một số địa phương tổ chức họp liên ngành, chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc khó khăn, phức tạp, khó thi hành.

- Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn. Cục THADS đã tích cực, chủ động, trách nhiệm trong công tác giám sát đối với việc tổ chức thi hành án của các Chấp hành viên tại Cục và các Chi cục THADS trực thuộc đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành được nhanh chóng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị.

- Công tác hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ được Cục THADS thực hiện tốt theo hướng quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, kịp thời các mặt công tác, bám sát các yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp và Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương của Tổng cục THADS.

- Công tác tự kiểm tra, kiểm tra được quan tâm thực hiện đúng quy trình, ngày càng đổi mới, toàn diện và đi vào nề nếp, phản ánh tính thực chất của kết quả công tác THADS. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Cục THADS đã thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra đợt 1 năm 2023; kiểm tra toàn diện 3 đơn vị, kiểm tra chuyên đề một số đơn vị.

- Công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn nhân sự được thực hiện tốt, đặc biệt là trong công tác đào tạo bồi dưỡng và công tác quy hoạch, bổ nhiệm. Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được quan tâm thực hiện kịp thời nhằm động viên công chức, người lao động trong Ngành tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả công tác của toàn Ngành gần đạt 2 chỉ tiêu về việc và tiền, cụ thể: về việc đạt **77.44%** (còn thiếu 8.06%; một số đơn vị đã tiệm cận chỉ tiêu về việc như: Bảo Lâm, Thạch An, Quảng Hòa); về tiền đạt **48.73%** (vượt 0.23%). Theo thống kê, toàn Ngành và Cục, 05 Chi cục<sup>1</sup> đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu về tiền, trong đó chỉ tiêu về tiền của Cục vượt rất cao.

Bên cạnh những kết quả trên, công tác của Cục và của Ngành vẫn còn một số hạn chế, cụ thể như sau:

- Mặc dù số tiền thi hành xong và tỷ lệ thi hành cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 22 tỷ 246 triệu 062 nghìn đồng, tăng 57%), đạt và vượt chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao nhưng việc thực hiện chỉ tiêu về việc của các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng lại giảm so với cùng kỳ (giảm 147 việc, giảm 6.7%), chưa đạt so với chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ đạt được chưa đồng đều giữa các đơn vị, một số đơn vị có kết quả thấp kéo dài (Bảo Lạc, Thành phố, Hà Quảng, Hòa An), dự báo việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ còn hết sức khó khăn.

- Quá trình tổ chức thi hành án còn nhiều sai sót trong việc thực hiện trình tự, thủ tục do lỗi chủ quan và nhận thức của Chấp hành viên. Việc thực hiện

<sup>1</sup>Các đơn vị: Quảng Hòa, Hạ Lang, Thạch An, Nguyên Bình, Bảo Lâm.

nhiệm vụ còn thiếu quyết liệt, chỉ thực hiện vận động, thuyết phục đương sự và có biểu hiện ngại cưỡng chế thi hành án.

- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa thật sự quyết liệt. Vẫn còn tình trạng Thủ trưởng đơn vị chưa bám sát các hoạt động của đơn vị, đặc biệt là các mảng công tác như: các báo cáo định kỳ, văn thư lưu trữ, văn phòng, thi đua khen thưởng...

- Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác phối hợp có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mực, còn thụ động.

## **2. Về một số yêu cầu, nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm**

Dự báo 3 tháng cuối năm 2023, số việc và tiền phải thi hành sẽ tiếp tục tăng cao, phát sinh nhiều vụ việc có giá trị lớn. Để phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ngành đã đề ra, Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố nghiêm túc chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp công tác 3 tháng cuối năm đã được nêu trong báo cáo, đồng thời tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

**2.1.** Tăng cường và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành đơn vị, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành tại đơn vị, đặc biệt là các vụ việc được đưa vào danh sách án trọng điểm, án có giá trị trên 100 triệu của đơn vị; thường xuyên kiểm đếm, chỉ đạo Chấp hành viên, tránh các biểu hiện làm cầm chừng, làm cho đủ chỉ tiêu nhiệm vụ; hoặc né tránh việc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án. Nâng cao hiệu quả giải quyết đối với các vụ việc về thi hành án về tham nhũng, kinh tế, xác định đây là nhiệm vụ chính trị của cả Ngành.

**2.2.** Thủ trưởng các đơn vị phải kiểm soát 100% các vụ việc liên quan đến thẩm định giá, bán đấu giá của đơn vị; thực hiện rà soát chặt chẽ quy trình thủ tục THADS, hồ sơ pháp lý của tài sản đưa ra bán đấu giá, đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng có sai sót, vi phạm phải thực hiện lại hoặc phát sinh trách nhiệm của Chấp hành viên. Tập trung nguồn lực tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc có tính chất khó khăn kéo dài, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chủ động tham mưu hợp đồng định kỳ đối với các đơn vị có vụ việc thi hành án trọng điểm. Chú trọng thực hiện tốt việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ THADS, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

**2.3.** Chủ động, tích cực đề xuất, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, các vụ việc theo dõi thi hành án hành chính, chủ động đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan THADS. Tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh chiều sâu trong quan hệ phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác THADS, triển khai thực hiện nghiêm túc,

có hiệu quả các quy chế phối hợp, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành liên quan và chính quyền cơ sở đối với công tác THADS. Đặc biệt là Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an, đảm bảo công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Chủ động phối hợp với Trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn để xử lý khoản tiền đã thu được của người phải thi hành án.

**2.4.** Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và hậu kiểm tra đối với các đơn vị đã kiểm tra, hạn chế tối đa các sai sót, vi phạm trong THADS, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm nhằm khắc phục và phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động THADS. Quan tâm thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra tại đơn vị đợt 2 năm 2023.

**2.5.** Tiếp tục củng cố và xây dựng Ngành vững mạnh. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm, chăm lo đời sống cho công chức, người lao động trong các cơ quan THADS. Thực hiện tốt công tác đánh giá công chức hàng tháng, thi đua khen thưởng, đảm bảo khách quan, công bằng. Thực hiện tốt công tác Đảng và đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động, tham gia, hưởng ứng tích cực các hoạt động phong trào do Cục THADS phát động.

**2.6.** Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS, sử dụng triệt để chữ ký số, văn bản điện tử. Thực hiện nghiêm việc đăng tải việc chưa có điều kiện trên Trang Thông tin điện tử của Cục THADS.

**2.7.** Thực hiện tốt công tác kế toán ngân sách, kế toán nghiệp vụ tại đơn vị. Tăng cường quản lý và sử dụng phương tiện, tài sản công đúng quy định. Sử dụng kinh phí tài chính được cấp đúng mục đích, hiệu quả, kiểm soát tốt và công khai minh bạch trong sử dụng kinh phí, thường xuyên đối chiếu, kiểm tra quỹ tiền mặt, kiểm tra việc gửi tiết kiệm, gửi kho bạc, đảm bảo việc gửi tiền đúng quy định, không để xâm tiêu tiền thi hành án.

Trên đây là Kết luận chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng tại Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng năm 2023. Cục THADS thông báo để các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố biết, quán triệt và tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Tổng cục THADS (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục THADS các huyện, thành phố (để t/h);
- Trang TTĐT của Cục THADS (để đăng tải);
- Lưu: VT, TH.

**TL. CỤC TRƯỞNG  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Quỳnh Mai